



ที่ อวส๓๙๓(๑๓.๑)/ว๑๐๗๑

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  
๕๐๒๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโรงเรียนฤดูหนาวและการประชุมสัมมนาคณิตศาสตร์การเงินแห่งประเทศไทย  
เรียน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  
สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) โครงการการจัดประชุม/กำหนดการ

ด้วยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดอบรมโรงเรียนฤดูหนาวและการประชุมสัมมนาคณิตศาสตร์การเงินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ “The ๒nd International Winter School and Symposium of Financial Mathematics in Thailand” ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ทางด้านคณิตศาสตร์การเงินและกระบวนการเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์การเงิน และกระบวนการเรียนรู้ ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายกลุ่มวิจัยทางด้านกระบวนการเรียนรู้และคณิตศาสตร์การเงิน ของนักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยเก็บค่าลงทะเบียนคนละ ๕๐๐.- บาท ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว

ในการนี้ภาควิชาคณิตศาสตร์ มีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรมดังกล่าวให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านได้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่เว็บไซต์ภาควิชาคณิตศาสตร์ <https://cmu.to/mathwinterschool2023web> พร้อมชำระค่าลงทะเบียนหน้างาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ E-mail : parkpoom.phetpradap@cmu.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดหน่วยงานท่านทราบด้วย  
จกเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา)  
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์  
โทร. ๐๕๓-๙๔๓-๓๒๗



<https://cmu.to/mathwinterschool2023web>



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. ๔๓๓๒๒

ที่ อว๘๓๙๓(๑๓)วท / ว ๑๐๒๙ วันที่ 18 ก.ย. 2566

เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการฯ

เรียน หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ,  
หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา,  
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์,  
ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ขอส่งสำเนาเอกสารการอนุมัติจัดโครงการ “โครงการโรงเรียนฤดูหนาวคณิตศาสตร์และการประชุมสัมมนาคณิตศาสตร์การเงินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒” เอกสารดังแนบมาพร้อมนี้จำนวน ๑ ชุด ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดโครงการกรุณารายงานการเบิกจ่ายในโครงการ ให้กับงานการเงิน การคลังและพัสดุ และสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อปิดโครงการในระบบ E-Project หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพิชัย นาคป้อม)  
หัวหน้างานบริหารงานวิจัย  
บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานบริหารงานวิจัย, บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. ๔๓๓๒๒

ที่ อว๘๓๙๓(๑๓)วท /

วันที่ 14 ก.ย. 2566

เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการฯ

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

สรุปเรื่อง

ด้วย ภาควิชาคณิตศาสตร์ จะได้จัดโครงการ “โครงการโรงเรียนฤดูหนาวคณิตศาสตร์และการประชุมสัมมนาคณิตศาสตร์การเงินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒” โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษา และบุคลากรที่สนใจด้านกระบวนการเรียนรู้และคณิตศาสตร์การเงิน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน ๔๐ คน โดยขอเบิกจ่ายดังนี้

๑. เบิกจ่ายจากค่าลงทะเบียน จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท

๒. เบิกจ่ายจากเงินสนับสนุนจากโครงการเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท

๓. เบิกจ่ายจากเงินสนับสนุนโดยศูนย์วิจัยด้านการจำลองเชิงคำนวณขั้นสูง สำหรับพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อมสีเขียว จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- พิจารณาให้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการฯ ดังกล่าว
- อนุมัติให้บุคลากรของรัฐสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวได้โดยไม่มีเงื่อนไข และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการต้นสังกัด เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
- ทั้งนี้ การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- เห็นสมควรแจ้งหน่วยการเงิน การคลังและพัสดุ, งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา, ภาควิชาคณิตศาสตร์ และประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คำสั่ง

อธิการบดี  
วศก๒๖๖

14 ก.ย. 2566

15 ก.ย. 66

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(รองศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

15 ก.ย. 2566



งานบริหารงานวิจัย
บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
เลขที่รับ 3049
วันที่ 14 ก.ย. 2566
เวลา 15.37.4

## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. ๓๓๒๖ ต่อ ๑๐๓  
ที่ อว๘๓๔๓(๑๓.๑)/๓๐๓๖ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการโรงเรียนฤดูหนาวและการประชุมสัมมนาคณิตศาสตร์การเงินแห่งประเทศไทย  
ครั้งที่ ๒

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ด้วย ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดจัดอบรมโรงเรียนฤดูหนาวและการประชุมสัมมนาคณิตศาสตร์การเงินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ “The ๒nd International Winter School and Symposium of Financial Mathematics in Thailand” ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ทางด้านคณิตศาสตร์การเงินและกระบวนการเรียนรู้โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์การเงิน และกระบวนการเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายกลุ่มวิจัยทางด้านกระบวนการเรียนรู้และคณิตศาสตร์การเงิน ของนักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้งบประมาณในการจัดโครงการดังกล่าวจะเบิกจ่ายจากค่าลงทะเบียน ซึ่งมีอัตราค่าลงทะเบียนในอัตราต่างๆ ดังปรากฏตามเอกสารแนบ

ดังนั้น ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จึงมีความประสงค์จะขออนุมัติจัดอบรมโรงเรียนฤดูหนาวและการประชุมสัมมนาคณิตศาสตร์การเงินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ “The ๒nd International Winter School and Symposium of Financial Mathematics in Thailand” ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา)  
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์